

ประจำวันที่ 11-17 ตุลาคม 2560

รัฐบาล ยืนยันดูแลการระบายข้าวในสต็อกรัฐไม่ให้กระทบราคาข้าวฤดูกาลใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนการระบายข้าวในสต็อกทั้งหมดประมาณ 8 ล้านตัน เพื่อลดภาระในเรื่องการเก็บรักษาข้าวในคลัง แต่เมื่อมีข้อร้องเรียนเข้ามาก็คงต้องมีการตรวจสอบ โดยยืนยันว่าจะไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาข้าวในฤดูกาลใหม่ ซึ่งระบายสต็อกสินค้าเกษตรทุกชนิดจะต้องพิจารณาดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้าวและยางพารา ไม่ใช่เน้นแค่การระบายสินค้าเพียงอย่างเดียว

"รัฐบาลวางแผนงานไว้ทั้งหมด แต่ก็ยังมีคนที่หาประโยชน์ในระดับล่าง ซึ่งทั้งหมดก็ต้องไปสอบสวน โดยรัฐบาลยืนยันว่า จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลคงต้องชะลอการระบายข้าวสารในสต็อกออกไปก่อน เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 60/61 กำลังจะออกสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด เพราะหากระบายออกในช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต อาจส่งผลให้ราคาข้าวใหม่ในตลาดลดลงได้ ส่วนจะระบายในช่วงใดนั้นคงต้องพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ก่อน เช่น ความต้องการของตลาด

ขณะที่นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับข้าวเพื่อการบริโภคที่เหลืออีกประมาณ 50,000 ตันนั้น ขณะนี้อาจชะลอการเปิดประมูลออกไปก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ส่วนการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ประมาณ 2.07 ล้านตัน จากทั้งหมดราว 2.7-2.8 ล้านตัน ที่ได้ผู้ชนะประมูลแล้ว แต่มีการฟ้องร้องกันอยู่ ต้องแก้ปัญหาข้าวกลุ่มนี้ และให้ผู้ชนะประมูลรับมอบข้าว (ขนข้าวออกจากโกดัง) โดยเร็ว โดยหากสามารถรับมอบข้าวได้ทั้งหมด จะทำให้ข้าวกลุ่มนี้เหลือเพียงไม่กี่แสนตันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะพยายามระบายข้าวสารในสต็อกให้หมดโดยเร็วที่สุด ซึ่งตามแผนเดิมจะระบายออกให้หมดภายในปีนี้ แต่กลับเกิดปัญหาการฟ้องร้องของผู้เข้าร่วมประมูลรายหนึ่ง ที่ระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าร่วมประมูล จนส่งผลให้แผนการประมูลข้าวที่รัฐบาลวางไว้ต้องผิดแผน สำหรับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้น ล่าสุดหลายประเทศยังคงสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากไทย ทั้งบังคลาเทศ และศรีลังกา ที่ต้องการนำเข้าข้าวนี้ แต่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งหากมีคำสั่งซื้อเข้ามา ไทยจะหาข้าวฤดูกาลใหม่ส่งมอบให้ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศขยับขึ้นได้อีก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมั่นใจ ส่งออกข้าวปี'60 เฉียด 11 ล้านตัน หาก 3 เดือนหลังส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 9 แสนตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวนับตั้งแต่มกราคม-3 ตุลาคม 2560 สามารถส่งออกได้แล้วกว่า 8.2 ล้านตัน ดังนั้น หากในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2560 สามารถส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 ตัน จะทำให้การส่งออกข้าวทั้งปีประมาณ 10.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียง

เป้าหมายการส่งออกที่วางไว้ 11 ล้านตัน ส่วนมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา

ปัจจัยที่เอื้อให้การส่งออกข้าวขยายตัวไปในทิศทางที่ดี เป็นเพราะการส่งออกในช่วงปลายปีจะมีการส่งออกมาก อีกทั้งเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ มีผลทำให้ประเทศผู้นำเข้ามีการนำเข้าข้าวมากขึ้น และหากปัจจัยเรื่องของค่าเงินบาทเอื้อ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาพการส่งออกข้าวได้มากขึ้น

โดยขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิของไทย มองว่าไทยน่าจะแข่งขันได้หากเทียบราคาในกับประเทศคู่แข่ง เฉลี่ยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในราคาตลาดอยู่ที่ 12,000 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาตลาดโลกอยู่ที่ 750-800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาข้าวขาวอยู่ที่ 7,500 -8,000 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 1,500-2,000 บาทต่อตันจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 6,000 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเหนียว 5% ราคาอยู่ที่ 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ดี ภาพรวมผลผลิตข้าวทั้งปี 2560 ประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากผลผลิตในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 32 ล้านตัน เนื่องจากปัจจัยเรื่องของฝนดี ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวดีตามไปด้วย โดยเฉพาะผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน ปีนี้คาดว่าผลผลิตน่าจะดีโดยเฉพาะพื้นที่นาดอน แต่ปีนี้การเก็บเกี่ยวก็อาจจะล่าช้าไป 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำ

“ราคาข้าวหอมมะลินี้น่าจะดี เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกมีมากขึ้น ประกอบกับโรงสีส่วนใหญ่ไม่มีข้าวในสต็อกก็เชื่อว่าน่าจะมีความต้องการซื้อข้าวเพื่อเก็บไว้ในสต็อกมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยต่อราคาข้าวปรับตัวดี”

นางอภิรดี ดันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดทำโครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวส่งออกของเกษตรกร โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะให้เงินช่วยเหลือ ค่ารถเกี่ยวนาข้าวแก่ชาวนา ที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยในอัตราไร่ละ 200 บาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งมีจำนวนชาวนาเข้ารับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,363 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 45,000 ไร่ ใน 12 จังหวัด รวมเงินช่วยเหลือ 9,172,300 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง สำหรับ 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ ซึ่งที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวคุณภาพดีที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมทั้งในปียังได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก เตรียมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ตามที่ได้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ปี 2560/61 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ด้วย ขณะที่กรมการค้าภายในก็ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวแอปพลิเคชันจอร์จเรีย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่มีปัญหาซ้ำซากในแต่ละปี โดยจะนำร่องใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดใช้วันที่ 18 - 19 ตุลาคมนี้

พร้อมกันนี้ จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ให้ความรู้และอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการใช้งานแอปพลิเคชันอีกด้วย และกำชับให้พาณิชย์จังหวัดติดตามผลการทำงาน และการใช้งานแอปพลิเคชันได้จริงหรือไม่ และรถเกี่ยวข้าวมาตามเวลาจริงหรือไม่ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการส่งออกข้าวในปี 2560 นี้ ข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยการส่งออกข้าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 11 ตุลาคมที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 8.9 ล้านตัน มูลค่า 132,754 ล้านบาท หรือ 3,891 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.41% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น ข้าวขาว 3.91 ล้านตัน ขยายตัว 43.61% ข้าวหนึ่ง 2.65 ล้านตัน ขยายตัว 29.59% และข้าวหอมมะลิ 1.68 ล้านตัน ขยายตัว 18.73%

“แผนการระบายข้าวขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายในการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล เนื่องจากเป็นช่วงที่ปริมาณข้าวหน้าปีกำลังออก ส่วนจะมีแผนระบายข้าวเมื่อไรนั้น อาจจะต้องรอดูสถานการณ์ราคาและทิศทางของตลาดก่อน จึงไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการระบายข้าวได้เมื่อไร”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”จับมือเอกชนช่วยเหลือค่าบริการเกี่ยวข้าว พร้อมเปิดแอป “จองรถเกี่ยว” ช่วยชาวนารายย่อย นำร่องที่จังหวัดอุบลฯ

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการแถลงข่าว “โครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกของเกษตรกร” เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2560 ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยปีนี้ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวคุณภาพดีที่สำคัญของประเทศ โดยสมาคมฯ ได้ให้เงินช่วยเหลือตรงกับเกษตรกรเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการรถเกี่ยวขนาดข้าวในอัตราไร่ละ 200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ หรือรายละไม่เกิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการปีนี้ มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,363 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูก 45,831.50 ไร่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ รวมเงินช่วยเหลือ 9,172,300 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง

นางอภิรตีกล่าวว่า กรมการค้าภายในยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดตัวแอปพลิเคชัน “จองรถเกี่ยว” เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวข้าวมีไม่เพียงพอ โดยจะเริ่มนำร่องใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพที่สำคัญของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอเดชอุดม วารินชำราบ เขื่องใน พิบูลมังสาหาร ม่วงสามสิบ น้ำขุ่น และตระการพืชผล โดยจะเริ่มเปิดใช้ในวันที่ 18-19 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

“การเปิดแอปพลิเคชัน มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเข้าถึงบริการรถเกี่ยวข้าว เพราะที่ผ่านมา มักจะมีปัญหา เกษตรกรหารรถเกี่ยวไม่ได้ โดยการทำแอปฯ ในครั้งนี้ มีรถเกี่ยวที่อยู่ในชมรมรถเกี่ยวข้าวอุบลราชธานีมาเข้าร่วม มีรถเกี่ยวประมาณ 1,600 คันให้เรียกใช้บริการ ซึ่งจะมีการประเมินผลโครงการนำร่องก่อนขยายไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ”นางอภิรตีกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ร่วมมือกับกองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก วางแผนจัดเตรียมความพร้อมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ตามที่ได้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเมื่อปี 2559 โดยจะนำออกมาให้บริการเกษตรกรสำหรับการเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตปี 2560/61 ด้วย

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์เตรียมขงนบข.ระบายข้าวล้งสต็อก 2.7 ล้านตัน

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้เหลือข้าวในสต็อกของรัฐปริมาณ 2.7 ล้านตัน แยกเป็น 3 ส่วน คือ ข้าวเพื่อระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (อุตสาหกรรมอาหารสัตว์) ปริมาณ 2.07 ล้านตัน ซึ่งได้ประมูลไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำสัญญา เพราะศาลปกครองมีคำสั่งชะลอการระบายก่อนหน้านี้ ส่วนที่ 2 อีก 5.2 แสนตัน เป็นข้าวเพื่อระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์(อุตสาหกรรมพลังงาน)อยู่ระหว่างการรออนุมัติระบาย

และส่วนที่ 3 เป็นข้าวบริโภคเพื่อระบายการทั่วไป ประมาณ 5 หมื่นตัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการระบายข้าว และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ต่อไป เพื่อหาแนวทางในการระบายข้าวที่เหมาะสม

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการระบายข้าว ที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกของรัฐ นั้น ช่วงนี้ยังไม่มีการระบายข้าว เพราะจะมีข้าวเปลือกนาปี 2560/61ออกสู่ตลาดปลายปีนี้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติมาตลอด ดังนั้นในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561 จะระบายข้าวหรือไม่ ต้องดูสถานการณ์และความพร้อมของตลาดผู้ซื้อ

ที่มา มติชนออนไลน์

แผนระบายสต็อกข้าวรัฐสะตุ 7 ล้านตันเควัง-ชาย “จีทูจี” คอฟโก้ชะงัก

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และตัวแทนสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 2560/2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2559/2560 ประมาณ 5-10%

“ปีก่อนหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมีข้าวเปลือกมากถึง 10 ล้านตัน แต่จากการประเมินน่าจะผลิตได้เพียง 7 ล้านตัน เพราะในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ส่งออกได้ 1.48 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 3.5 ล้านตันข้าวเปลือก และสต็อกโรงสีปัจจุบันเหลือข้าวไม่เกิน 1 ล้านตัน รวมกับข้าวสารที่ใช้บริโภคในประเทศในช่วง 10 เดือนอีกประมาณ 2.5 ล้านตัน แต่ปีนี้ปริมาณน้ำมาก ผลผลิตข้าวในนาดอนไม่เสียหายน่าจะมีข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น จึงทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลง โรงสีเป็นห่วงว่าภาครัฐขอความร่วมมือให้ซื้อข้าวจากนาแปลงใหญ่ราคาสูงนำตลาด นำมาสีเป็นข้าวสารแล้วก็มีต้นทุนสูง ไม่แน่ใจว่าทางผู้ส่งออกจะรับซื้อโดยให้ราคาที่สอดคล้องกันหรือไม่”

ขณะที่ปัญหาการส่งมอบข้าวให้รัฐวิสาหกิจจีน คอฟโก้ หลังจากที่รัฐบาลได้มีการลงนามซื้อขายข้าวสารปริมาณ 1 ล้านตันในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งได้ทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงมิถุนายน 2560 ไปแล้ว 4 ลอต ซึ่งได้จัดสรรให้สมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยส่งมอบ แต่ราคาข้าวหลังจากปรับขึ้นจากตันละ 11,800 บาท เป็น 14,500 บาท ผู้ส่งออกขาดทุนตันละ 3,000 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท

“ขณะนี้การเจรจาในส่วนที่เหลือหยุดชะงักมาหลายเดือน ตอนนี้นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประธานคณะทำงานระบายข้าว เกษียณไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ยังไม่ได้แต่งตั้งใหม่ การซื้อขายข้าวทุกอย่างก็ยั้งทั้งออร์เดอร์จีทูจี และเรื่องการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ยังเหลืออีก 7-8 ล้านตัน”

ทั้งนี้ การระบายข้าวนั้นได้ชะงักมาหลังจาก บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด ร้องต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและสัตว์ครั้งที่ 1/2560 แต่

กรมการค้าต่างประเทศอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กลับคำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ให้กรมการค้าต่างประเทศสามารถดำเนินการระบายต่อไปได้ แต่จนถึงขณะนี้ทางกรมยังไม่ได้เปิดประมูลและไม่ได้เรียกผู้ประกอบการที่ชนะการประมูล 16 รายมาทำสัญญา และไม่ได้ดำเนินการระบายข้าวอีกเลย

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ผลการที่สมาคมลงพื้นที่ประชุมสัญญาที่ จ.ขอนแก่น ประเมินว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวเต็มเกือบ 100% ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในพื้นที่นาตอนยังดี ผลผลิตน่าจะเพิ่มขึ้น 5-10% ปริมาณ 8 ล้านตันข้าวเปลือก

“ช่วงต้นฤดูของปีก่อนคาดว่าข้าวจะมีมากถึง 10 ล้านตัน จึงตั้งราคาลงไปเหลือตันละ 650 เหรียญสหรัฐ แต่ไม่ได้มากขนาดนั้น ผลคือ ปีนี้ไม่ค่อยกล้าซื้อเท่าไร ราคาส่งออกยังทรงที่ตันละ 1,000 สหรัฐจากราคาข้าวเก่าขายขยับขึ้น ส่วนข้าวใหม่ยังไม่ออก”

ทั้งนี้ สมาคมคาดว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นไปถึงเกือบ 11 ล้านตัน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 10.5 ล้านตัน เนื่องจากหลายประเทศมีปัญหาภัยธรรมชาติ ต้องนำเข้าข้าวเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังปัจจัยเสี่ยงปริมาณผลผลิตคู่แข่ง โดยเฉพาะอินเดียไม่ได้ปรับลดลง ขณะที่ตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักในการบริโภคข้าวหอมมะลิใหม่ตันฤดู ยังไม่ได้มีคำสั่งซื้อเข้ามามากนัก

“ตลาดจีนต้องรอสัญญาการสั่งซื้อในช่วงปลายปีเพื่อใช้ในเทศกาลตรุษจีน และต้องรอดูความต่อเนื่องของการเจรจาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ระหว่างรัฐบาลไทยและคอฟโก้ ซึ่งส่งมอบไปแล้ว 4 ลอต แต่ยังไม่เหลือค้างอยู่ (pending) ว่าจะเป็นอย่างไรร”

ล่าสุดรัฐบาลบังกลาเทศมีคำสั่งซื้อจีทูจีข้าวหนึ่งกับกรมการค้าต่างประเทศ 1.5 แสนตัน ราคาซีแอนด์เอฟตันละ 465 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสมาคม จะจัดสรรให้ผู้ส่งออกเริ่มส่งมอบเดือนหน้า
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เร่งพัฒนา'ข้าวแปลงใหญ่' GAP รองรับแผนเชื่อมโยงตลาดข้าวครบวงจร

นายสุวัฒน์ เจียรคงมั่น รองอธิบดี กรมการค้าข้าว เปิดเผยว่า รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โดยจับคู่ผู้ประกอบการ โรงสี กับกลุ่มชาวนา ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) และข้าว GAP จากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อให้มีตลาดรองรับแน่นอน และได้ราคาขายตามคุณภาพสูงกว่าท้องตลาดอัตรา 4% อาทิ ข้าวหอมมะลิขายได้ราคาสูงกว่าตลาดเฉลี่ยตันละ 500 บาท โดยภาครัฐสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินธนาคารมารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการ พร้อมกันนี้ หากผู้ส่งออกที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ จะได้รับการจัดสรรโควตา ส่งออกข้าวไปอยู่ตามสัดส่วนที่กำหนด โดยปีนี้กำหนดแผนการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ จำนวน 60,000 ตัน และข้าว GAP จำนวน 100,000 ตัน และจะขยับเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี

นายสุวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าข้าวพยายามผลักดันให้กลุ่มนาแปลงใหญ่ทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับคุณภาพและราคา แต่การเข้าสู่ระบบมาตรฐานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ซึ่งปีแรกที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่นั้นเกษตรกรจะได้รับการเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยน พัฒนาไปสู่ระบบการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการค้าข้าวให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน GAP ได้ในที่สุด ทั้งนี้ ตามแผน 5 ปีข้างหน้า จะมีนาแปลงใหญ่ทั้งหมด 18,800 แปลง คิดเป็นพื้นที่

ประมาณ 20 ล้านไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของพื้นที่นาทั้งประเทศ ซึ่งนาแปลงใหญ่เหล่านี้จะต้องเป็นแปลง GAP ทั้งหมดด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร และที่สำคัญสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เพียงรวมกลุ่มกันมากกว่า 30 คนขึ้นไป พื้นที่รวมกันมากกว่า 300 ไร่ สมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์วิจัยข้าว หรือที่กรมการข้าว หรือโทรศัพท์สายด่วน หมอข้าว 1170 กด 4 สอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับข้าวได้ในวันเวลาราชการ

ที่มา แนวหน้า

ธกส.หารือคลัง-ธปท.ยกเครื่องดูแลนาข้าว

นายอภิรมย์ สุขประะ เสรีรัฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบประกันภัยข้าว นาปี ฤดูกาลผลิตปี 2561/62 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ เป็นการลดภาระงบประมาณ โดยเบื้องต้นจะนำพืชชนิดอื่นเข้าร่วมโครงการด้วย เช่น ข้าวโพด และ โคนม เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้มีการช่วยเหลือข้าวโพดในรูปแบบอื่น ซึ่งเป็นการนำร่องมาแล้ว โดยใช้ปริมาณดัชนีน้ำฝน และต้องมีพื้นที่ในเอกสารสิทธิ เป็นข้อมูลในการพิจารณาความช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นอาจใช้รูปแบบเดิมส่วนใหญ่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยจะต้องสรุปรูปแบบให้ได้ในปีี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในฤดูกาลผลิตหน้า

นอกจากนี้ ยังต้องหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย ถึงแนวทางการจ่ายเบี้ยประกันของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว หลังจากรัฐบาลต้องการให้เกษตรกรเป็นผู้จ่ายเบี้ยด้วยส่วนหนึ่งในฤดูกาลผลิตหน้า โดยรูปแบบยังไม่มีการสรุป แต่เบื้องต้นมี 2 รูปแบบที่ต้องพิจารณา คือ ความคุ้มครองเท่าเดิมเหมือนกับโครงการประกันภัยข้าว นาปี 2560/61 ไร่ละ 1,260 บาท และสิทธิ์เหมือนเดิม แต่จะพิจารณาเรื่องของสัดส่วนการจ่ายเบี้ยระหว่างรัฐบาล ธ.ก.ส. และเกษตรกรใหม่

ส่วนรูปแบบที่ 2 อาจเพิ่มในส่วนของวงเงินคุ้มครองจาก 1,260 บาทต่อไร่ แต่ต้องดูผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้เบี้ยประกันปรับสูงขึ้น โดยในส่วนนี้จะ เป็นแบบภาคสมัครใจของเกษตรกร และจะมีการกำหนดการจ่ายเบี้ยอีกครั้งว่าคิดอย่างไร

ที่มา ไทยโพสต์

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในประเทศลดลงหลังจากที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูกาลผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) สิ้นสุดลง ประกอบกับมีกระแสข่าวเกี่ยวกับมีความต้องการนำข้าวจากประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้ระบบ MAV ซึ่งคาดว่าจะมีใตื่อดำนำเข้าจากเวียดนามประมาณ 290,000 ตัน จึงทำให้ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามขยับขึ้นมาจากอยู่ที่ระดับ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 385-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 กันยายน 2560 มีจำนวน 514,398 ตัน มูลค่า 223.663 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น

19.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปี 2559 ที่ส่งออกได้ 429,751 ตัน มูลค่า 182.115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) แต่เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 629,622 ตัน มูลค่า 257.921 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) ปริมาณลดลง 18.3% และมูลค่าลดลง 13.3%

ทั้งนี้ในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน 2560) มีการส่งออกข้าวจำนวน 4.388 ล้านตัน มูลค่า 1,889 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 3.731 ล้านตัน มูลค่า 1,615 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 758,838 ตัน เพิ่มขึ้น 26.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 601,439 ตัน ในกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 73.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 437,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนสิงหาคม 2560 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 567,087 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 120,521 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 55,534 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 4,319 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 11,377 ตัน ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 213,398 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 1,275 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 31,512 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 188,519 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 11,597 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 129,911 ตัน ข้าวเหนียว 137,705 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆจำนวน 44,921 ตัน

นาย Huynh Trung Tru รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและการค้านครเกิ่นเทอ (Can Tho) กล่าวว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2017 การส่งออกข้าวของนครเกิ่นเทอเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2016 โดยมีปริมาณข้าวส่งออก 638,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 262 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะการส่งออกข้าวของนครเกิ่นเทอจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากความต้องการข้าวของตลาดในภูมิภาคเอเชียยังคงเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะบังคลาเทศ อิหร่าน และจีน

ทั้งนี้ในงานประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การนำเข้าและส่งออก นาย Tru กล่าวว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกที่ผ่านมาการส่งออกข้าวของนครเกิ่นเทอมีแนวโน้มที่ดีจึงคาดว่า การส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2017 โดยเฉพาะบังคลาเทศ คาดว่าจะซื้อข้าวเวียดนามปริมาณ 500,000 ตันภายในสิ้นปี 2017 โดยในเดือนตุลาคม 2017 จะซื้อข้าวประมาณ 250,000-300,000 ตัน ทั้งนี้ผู้ผลิตข้าวท้องถิ่นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลปริมาณข้าวดังกล่าวกับสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA)

นาย Tru กล่าวเพิ่มเติมว่าความต้องการข้าวของตลาดอื่นๆ เช่น จีน สิงคโปร์ และอิหร่านยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะคู่ค้าอิหร่านมีข้อตกลงกับผู้ส่งออกข้าวในเวียดนามเพื่อซื้อข้าวปริมาณ 100,000 ตัน โดยเริ่มการส่งออกข้าวไปยังอิหร่านครั้งแรกภายในสิ้นปี 2017 เขายังย้ำว่าหากการส่งออกไปยังอิหร่านเป็นไปด้วยดีและยั่งยืน อิหร่านจะลงนามในสัญญาระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกษตรกรในท้องถิ่น

ในขณะที่นาย Huynh The Nang ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Vietnam Southern Food Corp. เคยกล่าวในรายงานเดือนสิงหาคม 2560 ของ The Saigon Time Daily ว่า ผู้ส่งออกข้าวในท้องถิ่นได้ลงทะเบียนจัดส่งข้าวโดยทางเรือปริมาณ 5.157 ล้านตันแล้ว ส่วนปริมาณข้าวคงเหลือที่จะต้องจัดส่งอีกประมาณ 1.3 ล้านตัน โดย VFA คาดการณ์ว่าในปี 2017 เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวประมาณ 5.6 ล้านตัน โดย 1.8 ล้านตันจะได้จัดส่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2017

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ของปี 2560 อยู่ที่ 421,966 ตัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับ 361,505 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวจำนวน 49,776 ตัน เพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับ 41,429 ตัน ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 56,274 ตัน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) จำนวน 113,922 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 117,541 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 132,469 ตัน และข้าวึ่ง (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 58,034 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 176,669 ตัน ข้าวหอมธรรมดา จำนวน 130,237 ตัน ข้าวขาวจำนวน 186,605 ตัน และข้าวึ่งจำนวน 46,633 ตัน

ในช่วง 9 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 124,760 ตัน ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 53,910 ตัน โปแลนด์ 35,472 ตัน สหราชอาณาจักร 23,781 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,263 ตัน มาเลเซีย 19,527 ตัน เป็นต้น ปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 60 ประเทศทั่วโลก

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าในปีหน้าจะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 ล้านตัน จากที่ในปีนี้อาจจะนำเข้าประมาณ 1.1 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าข้าวจากเดิมที่เคยใช้ระบบจำกัดปริมาณนำเข้า (the quantitative restriction; QR) ไปเป็นระบบใหม่ จะทำให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น

สำหรับในปีนี้ USDA ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์นำเข้าลงเหลือ 1.1 ล้านตัน เพราะรัฐบาลได้ประกาศว่าการใช้ระบบการนำเข้าข้าวเป็นระบบ MAV (the minimum access volume) จะเริ่มมีผลในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้

ในปีนี้สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council; NFAC) ได้ปรับปรุงกฎและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวภายใต้ MAV ซึ่งทำให้การขนส่งแบ่งเป็นสองช่วงเวลา ทั้งนี้ NFAC เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านนโยบายของ NFA ทั้งนี้ภายใต้ระเบียบ Memorandum Circular AO-2017-08-002 กำหนดว่าข้าวที่นำเข้าโดยภาคเอกชนจะต้องส่งมาถึงฟิลิปปินส์ภายในวันที่ 20 ธันวาคมถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2018 โดยผู้ค้าข้าวเอกชนและกลุ่มสหกรณ์จะได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าจากประเทศไทย และเวียดนามประเทศละ 293,100 ตัน และนำเข้าได้ 50,000 ตัน จากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และจีน จากออสเตรเลีย 15,000 ตัน และจากเอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ NFA ณ วันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้ค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกรยื่นขอโควตานำเข้ารวมแล้วประมาณ 2.2 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินโดนีเซีย

มีรายงานว่าผลจากการวิจัยตลาดของบริษัท Mintel แสดงให้เห็นว่า ตลาดค้าปลีกข้าวของอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากชาวอินโดนีเซียหลีกเลี่ยงการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น จากข้อมูลในรายงานอาหารและเครื่องดื่ม ระบุอัตราการเติบโตของตลาดข้าวอินโดนีเซียประจำปี (CAGR) อยู่ที่ประมาณ 3.5% ของปริมาณข้าวค้าปลีกระหว่างปี 2555-2559 และคาดว่าจะปี 2560-2564 จะเติบโตประมาณ 1.5% ทั้งนี้เมื่อปี 2559 ปริมาณขายปลีกข้าวในตลาดเพิ่มขึ้นเพียง 3% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 5%

แบบสำรวจของ Mintel มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 1,192 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เช่น เซอมารัง (ชวากลาง) จาการ์ตา บันดุง (ชวาตะวันตก) สุราบายา (ชวาตะวันออก) และยอกยาคาร์ตา

ทั้งนี้ อินโดนีเซียบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และเป็นหนึ่งในผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งนาง Jodie Minotto ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของ Mintel กล่าวว่า งานวิจัยบ่งชี้ว่าปัจจุบันตลาดค้าปลีกข้าวของอินโดนีเซียมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง เป็นผลมาจากที่ประชาชนให้ความสนใจกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศ ข้อมูลจาก Mintel แสดงว่า ชาวอินโดนีเซียประมาณ 27% หลีกเลี่ยงการรับประทานคาร์โบไฮเดรต ขณะที่อีก 64% กล่าวว่าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงการบริโภคข้าว

นาง Jodie Minotto กล่าวว่า ดัชนีไกลซีมิก (Glycemic index: GI) เป็นดัชนีวัดค่าคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นสาเหตุการเพิ่มขึ้นของกลูโคสในร่างกาย การบริโภคข้าวจึงส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทข้าวในอินโดนีเซียกำลังหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากไม่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีระดับดัชนี Glycemic index ต่ำลง และทำให้ข้าวนั้นแพร่หลายหาซื้อได้ทั่วไป การบริโภคข้าวก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง

ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง-ชนชั้นสูงที่ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหาร เริ่มหันมาซื้อสินค้าออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง มากกว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์ที่มีราคาถูกกว่า โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 ชาวอินโดนีเซียประมาณ 28% หันมาเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิก และประมาณ 75% เลือกซื้อข้าวและก๋วยเตี๋ยวที่เป็นออร์แกนิก

ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ แม้ว่าความต้องการเพิ่มมากขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีในตลาดมีจำนวนจำกัด ซึ่งในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 มีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองในอินโดนีเซียเพียง 3%

แม้ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลง อินโดนีเซียยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้ โดยเวียดนามเป็นประเทศที่มีการบริโภคข้าวสูงสุด 232.5 กิโลกรัมต่อคน ตามด้วยไทย 163.2 กิโลกรัม จีน 119.11 กิโลกรัม อินโดนีเซีย 103.02 กิโลกรัม และมาเลเซีย 100.2 กิโลกรัม

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

จีน

นาย Yuan Longping ซึ่งได้รับการขนานนามว่า บิดาแห่งข้าวลูกผสม ได้เปิดเผยผลการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยให้ผลผลิตสูงถึง 2.752 ตันต่อไร่ ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้ปลูกในพื้นที่แปลงทดลองในมณฑล Hebei ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า Xiang Liangyou 900

ถูกนำไปปลูกในแปลงทดลองที่เขต Yongnian เมือง Handan โดยมีการบริหารจัดการและดูแลการเพาะปลูกโดย
หน่วยงานในท้องถิ่น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากคาดว่า
อุปทานข้าวในตลาดจะมีเพิ่มมากขึ้น เพราะใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้
โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 400-403 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 402-405 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อ
สัปดาห์ก่อน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติแผนการซื้อข้าวขาวจากเมียนมาร์จำนวน 100,000 ตัน ในราคา 442 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน CIF (including shipping, insurance and discharge costs) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติ
ข้อตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นข้อตกลงแรกของทั้งสองประเทศ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-10 ตุลาคมที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 104,782 ตัน ลดลงประมาณ
15.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 123,429 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica
จำนวน 8,800 ตัน ลดลงประมาณ 10.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,798 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าว
สายพันธุ์ Indica นำเข้า 95,982 ตัน ลดลงประมาณ 15.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 113,631 ตัน ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 13,179 ตัน และในช่วงตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน-10 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 23,066 ตัน
ฝรั่งเศส 17,492 ตัน อิตาลี 10,148 ตัน โปแลนด์ 10,122 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,820 ตัน เยอรมนี 7,775 ตัน เบล
เยียม 5,239 ตัน สเปน 4,747 ตัน โปรตุเกส 3,517 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,483 ตัน สวีเดน 2,806 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-10 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการส่งออก 27,867 ตัน
เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,995 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์
Japonica จำนวน 23,615 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 15,487 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 4,252 ตัน ลดลงประมาณ 34.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,508 ตัน
ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,955 ตัน
และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-5 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน
13,657 ตัน สเปน 4,278 ตัน กรีซ 3,097 ตัน บัลแกเรีย 2,821 ตัน โปรตุเกส 2,402 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน
1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์

Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 483.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 487.1 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 110.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559/60 (ซึ่งถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 110.2 ล้านตันข้าวสาร) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 481.0 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.4 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 34.8 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.6 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.5 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 141.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.4% จากจำนวน 138.2 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 92.5 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 20.8 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.6 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.0 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.4 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 0.9 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 4.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 15.9% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 5.4 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 44.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 44.6 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.3 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.3 ล้านตัน ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับ 2.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน ลดลง 54.5% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน และเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 11.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11.2 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.0 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2560 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 2.1 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.5 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

